

## กรมป่าไม้ รวมพลัง ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ปลุกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯบรมราชินีนาถ

กรมป่าไม้ รวมพลังปลุกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษา มหาราชินี โดยการมีส่วนร่วมหลายหน่วยงาน อาทิ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน วัด และประชาชนทั่วไปกว่า 500 คน ปลุกป่าบนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกใหญ่ ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า นับเป็นพระราชปณิธานอันแรงกล้าของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรของประเทศ ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ ทรงห่วงใย และทรงอุปถัมภ์งานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ “ป่าไม้” โดยทรงมุ่งเน้นให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าหรือใกล้ป่าที่สามารถดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน โดยการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ และฝึกอาชีพ เพื่อให้ประชาชนปรับเปลี่ยนจากอาชีพตัดไม้ทำลายป่า มาปลูกป่า เพื่อมีรายได้ในการดำรงชีพ โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือ รสทป. จึงได้เกิดขึ้นตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดตั้งโครงการ รสทป.

“หากคนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ป่านั้น มีความเข้าใจว่า การพิทักษ์ป่าคือการรักษาชีวิตของเขาเองได้แล้ว พวกเขาพร้อมที่จะดูแลรักษาป่าด้วย



ความเต็มใจ เมื่อป่าได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีแล้ว ป่าก็จะอำนวยประโยชน์กลับมาให้พวกเขาอย่างประมาดค่ามิได้ และเมื่อพวกเขาได้รับประโยชน์จากป่าอย่างชัดเจนแล้ว ก็จะมีกำลังใจในการดูแลรักษาป่ามากยิ่งขึ้น สุดท้ายก็จะเป็นบทพิสูจน์ว่า คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน”

นายธีรภัทร กล่าวต่อว่า โครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) รวมพลังปลุกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในครั้งนี้ได้เลือกเอาพื้นที่ป่าไม้ในตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยสาเหตุที่ว่า เมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก โดยมีป่าสงวนแห่งชาติป่าโคกใหญ่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม เป็นพื้นที่ที่ราษฎรในพื้นที่ใช้เป็นแหล่งอาหารของชุมชน และเป็นแหล่งรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันมาช้านาน แต่ในปัจจุบันได้ลดลงอย่างน่าวิตก เพราะการเข้าไปใช้ประโยชน์ใน



พื้นที่ป่าของราษฎรอย่างขาดความรู้ และขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพนงาม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ในพื้นที่ตำบลหนองโพนงาม ได้มองเห็นปัญหาของการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ จึงได้คิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยหวังให้สภาพป่าในท้องถิ่นของชุมชนกลับมาอุดมสมบูรณ์ และมีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์การราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เป็นแนวทางหนึ่งที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นให้ตระหนักถึงปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ เกิดจิตสำนึกและอุดมการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐและชุมชน ในการอนุรักษ์ รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ได้สอดคล้องกับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระประสงค์ให้คนอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน ในปัจจุบันในพื้นที่ตำบลหนองโพนงามมีองค์กรเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

(รสทป.) จำนวน 3 รุ่น ได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต จำนวน 2 ป่า คือ ป่าชุมชนบ้านสันติสุขและป่าชุมชนบ้านห้วยหินลับ มีสมาชิกรสทป. จำนวนประมาณ 300 คน ในพื้นที่อำเภอเกาะตรสมบูรณ์ทั้งหมด 11 ตำบล เมืองคักร รสทป. รวมทั้งสิ้น 18 รุ่น สมาชิก 2,380 คน ร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาป่า และสร้างจิตสำนึกของคนในแต่ละชุมชนให้มีความห่วงแหนพื้นที่ป่าให้คงอยู่ และมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

นายธีรภัทร กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการนี้จะช่วยกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ร่วมกันในการดูแล ป้องกันรักษาป่าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรในพื้นที่อย่างเป็นทางการ เพื่อจะทำให้ป่าที่มีสภาพเสื่อมโทรมกลับมาคืนความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อใช้โอกาสนี้ร่วมกันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ที่กำลังจะมาถึง

